



วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

เลขที่	๐๒๕๑๐
วันที่	10 มี.ค. ๕7
เลขที่	๐.๕๗๕

เรื่อง ขอบความอุปถัมภ์ร่วมโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและ 86 พรรษา พ่อของแผ่นดินปีที่ ๒

๑) เจริญพร.....

เนื่องด้วยโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2556 ที่ผ่านมาโดยหลวงพ่อก็ได้พบเห็นสภาพของโค-กระบือที่อยู่ตลาดนัดซื้อขายทำให้เกิดเวทนาสงสารอยากจะช่วยชีวิตเขาเหล่านั้นขึ้นมา จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามีอยู่นี้ จะต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกที่กำลังได้รับทุกข์เวทนาเหล่านี้ให้ได้จะมากหรือน้อยแล้วแต่บุญบารมีที่ได้ทำมาโดยมีท่านสาธุชนญาติโยมให้ความอุปถัมภ์ส่งปัจจัยมาร่วมโครงการมานั้นและปรากฏว่าเป็นที่ปลื้มปิติยินดีควรอนุโมทนาในกุศลเจตนาอันประเสริฐของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ทำให้โครงการปีที่ผ่านได้บรรลุผลสำเร็จเกินความคาดหมายทำให้หลวงพ่อก็กำลังใจตั้งใจและสุขใจที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาอีกและครั้งต่อไปซึ่งความดีงามเหล่านี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยพลังแห่งจิตและศรัทธาของบรรดาท่านผู้ใจบุญใจกุศลได้เมตตาให้ความอุปถัมภ์ตลอดมาความจริงแล้วหลวงพ่อนั้นเป็นแค่เพียงผู้บอกกล่าวญาติโยมได้รับรู้เท่านั้น แต่ผู้ที่ให้ชีวิตเขาจริง ๆ คือท่านผู้ส่งปัจจัยไถ่ชีวิตเขานั้นเองหลวงพ่อก็เชื่อว่าญาติโยมที่ร่วมโครงการนี้จะมีผลดีปลื้มปิติสุขภายในจิตใจเช่นเดียวกับหลวงพ่อย่างแน่นอน นับว่าพวกเราท่านเป็นญาติบุญญาธิการมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ เพราะมีหลายท่านไม่เคยพบเห็นกันเลย ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อกันง่าย ๆ โดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบันนี้ แต่เป็นที่น่ายมหัศจรรย์ พ่อหลวงพ่อบอกบุญเรื่องอะไรจะมีท่านผู้ใจบุญให้ความอุปถัมภ์ตลอดมา หลวงพ่อก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือวันที่หลวงพ่อดำเนินทางไปซื้อโค-กระบือจากผู้ค้าขายนั้นครั้งแรกที่มองเห็นแววตาของเขาค่อย ๆ จะมีน้ำตาคลอเบ้าตาแสดงความขอบคุณในเมตตาจิตที่มอบชีวิตให้กับเขาโดยรู้ได้ด้วยจิตสัมผัสที่มีอยู่ของมนุษย์ทุกคน ทำให้เกิดความสุขใจเกินกว่าจะพรรณนาได้ นับว่าเป็นโชคดีของเราที่พอมีโอกาสได้ช่วยเหลือชีวิตเขาเหล่านี้ อาจจะเป็นเพียงเล็ก ๆ น้อย แต่มันยิ่งใหญ่ภายในจิตใจของเราที่ได้ร่วมกันทำ และขอแจ้งให้ผู้มาร่วมบริจาคได้โคกระบือที่ผ่านมา ขณะที่เขามีชีวิตอยู่ตามปรกติสุขไม่มีการค้าขายและนำไปฆ่าอย่างเด็ดขาดเพราะผู้ที่มอบให้มันต้องมีจิตใจรักและเมตตาสัตว์จริง ๆ ถึงจะได้รับ และโครงการสร้างห้องน้ำสุขา 6 ห้องนั้นขณะนี้ได้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ญาติโยมทราบมา ณ โอกาสนี้ด้วย เพื่อจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกัน

สำหรับประโยชน์โครงการที่เห็นได้ชัดเจนคือ 1. เราได้ให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ที่มีบุญคุณให้กับมนุษย์ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษเรามาจนถึงปัจจุบัน 2. เราได้ทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราได้แสดงความจงรักภักดีที่เรามีนี้ถวายพระราชกุศลที่เรามีต่อพระองค์ท่านที่ทรงมีพระชนม์มายุครบ 86 พรรษามาถึง

หลวงพ่อบอกในนามประธานโครงการนี้จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกัน สละปัจจัยจะมากหรือน้อยไม่สำคัญขึ้นอยู่กับเจตนาและศรัทธาที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจให้ความอุปถัมภ์และหากไม่เป็นการรบกวนแล้วขอท่านผู้มีอำนาจในหน่วยงานต่าง ๆ และขอให้ญาติโยมทั่วไปทั้งหลายที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้สมควรให้ความอุปถัมภ์แล้วช่วยบอกต่อไปด้วยเพื่อจะได้ ร่วมกันพิจารณาจะเป็นกุศลอย่างยิ่งที่พวกเราทำกิจกรรมร่วมกัน โดยท่านสามารถบริจาคใน

๒) เรียน อปส.

วัตถุประสงค์ขอ ความอุปถัมภ์ร่วมโครงการครั้งหนึ่ง
ในสิริวิศวะได้สิริวิศโค-กระเบื้อง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ ๘๖ พรรษา
พ่อของแผ่นดินปีที่ ๒

ในการนี้ เห็นสมควรเรียนแจ้งให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมได้สิริวิศโค-กระเบื้อง โดยรวบรวมเงินส่งให้ สลก.

ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗ เพื่อรวบรวมส่งให้ทางวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นายเสมอ นิมเงิน)

สลก.

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)

อปส.

๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๗๐๗

เรียน ผอ.สำนัก,ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)

เลขานุการกรม

๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)..... 1956

๑๐ เม.ย. ๒๕๕๗

นามเฉพาะบุคคลหรือในนามกลุ่มคณะก็ได้ บริจาค 1 ตัว ราคา 19,000 บาท เป็นคู่ละ 38,000 บาท หรือจะบริจาคได้ตาม
กำลังทรัพย์และศรัทธาและเมื่อท่านบริจาคแล้วขอให้เขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจน หลวงพ่อจะได้บอกกล่าวโลกระบือที่
ท่านให้ชีวิตแก่เขาได้รับรู้จะได้อธิษฐานจิตส่งผลบุญไปถึงท่านด้วย และขอให้พวกเราทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้
จงตั้งจิตอธิษฐานให้พ่อหลวงของเราและสมเด็จพระราชาธิบดีมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็น
ร่วม โพรธีร์มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยและขอให้ประเทศชาติของเราที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่นี้ขอให้กลับคืนสู่ความ
สงบสุขร่มเย็นมีความรักสามัคคีปองดองกันเหมือนเดิมด้วยและการขออุปถัมภ์ครั้งนี้ไม่มีเจตเจาะจงเรียไรแต่ประการใด
ขอให้ท่านใช้ดุลพินิจพิจารณาตามเห็นสมควรเทอญ

ท้ายสุดนี้หลวงพ่อในนามประธานโครงการขออวยพรแก่ทุกท่านที่ได้ให้ชีวิตใหม่เขาเหล่านี้ขอให้เกิดสิ่งที่ดีงาม
ใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต ขอให้มีความสุขกับปัจจุบันและจงมีพลังจิตใจอันเข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคสิ่งเลวร้ายในการดำเนิน
ชีวิตผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีสุขภาพจิต สุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยผลแห่งการให้ชีวิตเพื่อร่วมโลกเป็นทานนี้ขอคุณ
อำนาจบารมี พระรัตนตรัยแก้วทั้ง 3 ประการ พระอริยะสงฆ์เจ้าทุกองค์ และองค์ในหลวงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
ของปวงชนชาวไทยทุกพระองค์ จงคุ้มครองปกป้องรักษาท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญ ขอความสันติสุข
สงบสุข ความร่มเย็นจงพึงเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและทั่วโลกตลอดกาลนานเทอญ

เมตตาธรรม คำจูนโลก

ขอเจริญพร

หลวงพ่อดูณ สุจิตโต

หลวงพ่อดูณ สุจิตโต เจ้าอาวาสประธานโครงการ

หมายเหตุ ญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคในโครงการนี้ท่านจะเดินทางมาบริจาคเลยก็ได้ หรือหากไม่
สะดวกสามารถบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินสาขา นากลาง ชื่อบัญชี วัดภูดวงดาว เลขที่บัญชี
020011345277 หรือสะดวกส่งเป็นธนาณัติ ตัวแลกเงินก็ได้ในนาม หลวงพ่อดูณสุจิตโต เจ้าอาวาสวัด-
ภูดวงดาว บ้านโคกเจริญ ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170
(โทรติดต่อบริจาคได้ที่เบอร์โทร. 088-5175733)

ขอแจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าจะนำไปมอบให้เกษตรกรชาวนาในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ๆ ซึ่งมีอยู่เป็น
จำนวนมากสำหรับปัจจัยที่ท่านส่งมาร่วมบริจาค่นั้นหลวงพ่อจะรวบรวมให้ได้พอสมควรก่อนจึงนำไปซื้อ
เพราะถ้าซื้อจำนวนมากจะได้ราคาถูก ครั้งแรกจะซื้อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 สำหรับครั้งต่อไปจะทยอยทำ
ไปเรื่อยๆ ตามกำลังทรัพย์ท่านส่งมาร่วมบริจาค